



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THÀNH TÂM

Chiều ngày 10/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị bàn về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo về (Xem tiếp trang 4)
MẠNH CƯỜNG

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công ngân sách tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 và năm 2019

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: MINH ĐỨC

THÀNH PHỐ

Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2019

Sáng ngày 10/9, Thành ủy Thái Bình tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2019. Đồng chí Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tới dự.

Hội thi báo cáo viên giỏi cấp thành phố năm nay được tổ chức thành 2 vòng: vòng loại và vòng chung khảo để đánh giá, xếp loại

thí sinh. Đã có 17 thí sinh là báo cáo viên các đảng bộ phường, xã đăng ký lựa chọn để tài tham gia dự thi. Qua phần chấm sơ khảo, Ban tổ chức đã chọn 9 thí sinh tham gia phần thi chung khảo. Tại vòng chung khảo, các thí sinh trải qua 2 phần thi: thuyết trình và trả lời câu hỏi.

(Xem tiếp trang 4)
MINH NGUYỆT

HỘI THẢO KHOA HỌC - THỰC TIỄN Tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập suốt đời

Sáng ngày 10/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo khoa học - thực tiễn "Tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập suốt đời với phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tỉnh Thái Bình". Tới dự có GS, TS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam.

Hội thảo đã tiếp nhận 30 báo cáo tham luận của các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh và các đồng học khuyến học tiêu biểu để làm sáng rõ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc chăm lo giáo dục con người, đào tạo, sử dụng cán bộ, chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm, cách làm hay trong quá trình công tác, nghiên cứu về sự nghiệp "trồng người", vì lợi ích của dân tộc theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những thành quả to lớn trong sự nghiệp giáo dục tỉnh Thái Bình đã đạt được trong thời gian qua.

(Xem tiếp trang 4)
DẠNG ANH

HỘI KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH HUYỆN VŨ THƯ Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024

Chiều ngày 10/9, Hội Kế hoạch hóa gia đình (KHHGD) huyện Vũ Thư tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Hội KHHGD huyện Vũ Thư hiện có hơn 1.000 hội viên ở 30/30 xã, thị trấn. Nhiệm kỳ 2014 - 2019, Hội đã phối hợp với các đoàn thể, địa phương thành lập được 7 câu lạc bộ "Mẹ và con gái", 8 câu lạc bộ "Phụ nữ không sinh con thứ ba giúp nhau phát triển kinh tế"; tổ chức 121 buổi truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, làm mẹ an toàn, tác hại của nạo phá thai cho gần 15.000 người, đặc biệt là những người trong độ tuổi vị thành niên, thanh niên; giới thiệu các sản phẩm chăm sóc sức khỏe sinh sản chất lượng cao cho gần 4.500 lượt phụ nữ trên địa bàn huyện. Hoạt động của Hội đã góp phần tích cực để huyện thực hiện thành công mục tiêu về dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân những năm qua.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội KHHGD huyện Vũ Thư phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu ít nhất 80% số người trên 35 tuổi và vị thành niên, thanh niên trên địa bàn được cung cấp kiến thức về sức khỏe sinh sản; 90% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ được tư vấn, cung cấp các dịch vụ KHHGD... Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đề ra giải pháp để hoàn thành các mục tiêu trên đồng thời bầu Ban Chấp hành Hội KHHGD huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024.

QUỲNH LŨU

ĐỒNG HƯNG Gần 80% số xã công bố hết bệnh dịch tả lợn châu Phi

Sau hơn 6 tháng xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi đầu tiên tại xã Lô Giang, đến ngày 9/9, 35/44 xã, thị trấn (chiếm gần 80% tổng số xã, thị trấn) của huyện Đồng Hưng đã công bố hết dịch.



Tiêu độc, khử trùng trước khi tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Như vậy, huyện Đồng Hưng chỉ còn 9 xã chưa công bố hết dịch, trong đó 5 xã đã qua 30 ngày không phát sinh lợn chết do bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 6 tháng, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành chăn nuôi của huyện với tổng số lợn bị tiêu hủy trên 52.000 con của 6.807 hộ chăn nuôi ở 228 thôn với tổng trọng lượng trên 2.650 tấn. Tuy nhiên, người chăn nuôi và chính quyền các địa phương trên địa bàn huyện cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi theo chỉ đạo của UBND tỉnh; siết chặt việc kiểm soát giết mổ và thận trọng trong tái đàn.

TRUNG HIẾU

Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thu hút đầu tư tại Đảng ủy Sở Y tế

Sáng ngày 10/9, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Đảng ủy Sở Y tế về giám sát việc lãnh

đạo, chỉ đạo thực hiện thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội địa phương từ năm 2015 đến nay.

Thời gian qua, Đảng ủy và tập thể lãnh đạo Sở Y tế đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, triển khai các văn

bản của trung ương, của tỉnh về thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; tích cực, chủ động nghiên cứu, đề xuất, tham mưu có hiệu quả cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa, thu hút đầu tư trong lĩnh

vực y tế. Từ năm 2015 đến tháng 6/2019 đã thu hút được 7 dự án đầu tư với tổng số vốn đầu tư đăng ký 6.047,7 tỷ đồng, trong đó đã thu hút được một số nhà đầu tư có thương hiệu, uy tín và

(Xem tiếp trang 4)
ĐÀO QUYÊN

THÀNH PHỐ

Siêu thị mini phát triển mạnh

(Xem trang 2)



Siêu thị mini có nhiều tiện ích.

Truyền thông bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu

(Xem trang 3)

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH

Giám sát tại huyện Quỳnh Phụ

Sáng ngày 10/9, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát tình hình quản lý, sử dụng đất và công tác bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ.

Huyện Quỳnh Phụ có 5 cụm công nghiệp, thu hút 56 dự án đầu tư hiện đang hoạt động với tổng diện tích gần 140ha, giải quyết việc làm cho gần 9.000 lao động, mức lương bình quân từ 4 - 7 triệu đồng/người/tháng. 2 doanh nghiệp lớn có lượng công nhân nhiều đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt đạt chuẩn A thải ra môi trường, đã được cấp phép xả thải; các doanh nghiệp còn lại do lượng nước thải sinh hoạt nhỏ nên đều tự xây dựng các bể xử lý theo kế hoạch tự bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, khi khảo sát thực tế tại một số doanh nghiệp cho thấy: Công ty Cổ phần May VEROVALS đã có đầy đủ thủ tục về đất đai và môi trường, đang sử dụng 85 lao động với mức lương 5,5 triệu đồng/người/tháng. Công ty đang tiến hành xây dựng và hoàn thiện các hạng mục công trình còn lại nhưng gặp khó khăn về thu hút lao động. Công ty TNHH Sản xuất vật liệu xây dựng và Thương mại Liên Minh (cụm công nghiệp Quý Ninh) có tổng diện tích trên 7.000m² chuyên gia công hàng may mặc. Tất cả các hồ sơ thủ tục

(Xem tiếp trang 4)
THU HIẾN

Hơn 76,4 tỷ đồng ủy thác giúp hội viên CCB huyện Tiên Hải phát triển kinh tế

Sáng ngày 10/9, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Tiên Hải tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua "CCB gương mẫu" giai đoạn 2014 - 2019.

5 năm qua, Hội CCB huyện Tiên Hải chú trọng xây dựng tổ chức hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện. Hiện nay, hội viên CCB huyện làm chủ 16 mô hình sản xuất, kinh doanh, 26 trang trại, 9 doanh nghiệp, hơn 950 ao, đầm và vùng nuôi trồng thủy sản. Hội CCB huyện đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện nhận ủy thác hơn 76,4 tỷ đồng cho hơn 2.900 hội viên vay phát triển kinh tế, góp phần giảm tỷ lệ hộ hội viên nghèo xuống còn 0,54%. Công tác tình nghĩa được Hội CCB huyện quan tâm với hơn 1,7 tỷ đồng dành cho hoạt động thăm hỏi hội viên ốm đau, trao quà cho các gia đình chính sách, hội viên có hoàn cảnh khó khăn... Trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, các cấp hội

(Xem tiếp trang 4)
TIẾN ĐẠT